




สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
17 พฤษภาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. รายงานสถานการณ์ระบาด สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ) - กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายสัปดาห์ 7-13 พ.ค. 66 มีผู้ป่วยรักษาตัวใน รพ. 2,356 ราย เฉลี่ย 336 รายต่อวัน ผู้เสียชีวิต 22 ราย เฉลี่ยรายวัน 2 รายต่อวัน ผู้หายป่วยสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. 66 จำนวน 12,437 ราย และเสียชีวิตสะสม 320 ราย</p> <p>2. เตือนฉีดวัคซีนและป้องกันตนเองต่อเนื่อง สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, สยามรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ประชาชาติ) - นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยสถิติเกี่ยวกับโรคโควิด 19 ในประเทศไทยว่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องภายหลังเทศกาลสงกรานต์ ผู้ป่วยอาการหนัก-ปอดอักเสบ และผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจเพิ่มขึ้นเช่นกัน แนะนำประชาชนเข้ารับวัคซีนโควิด 19 พร้อมกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่โดยเร็ว เพื่อลดความเสี่ยงป่วยหนักจากทั้ง 2 โรค และเน้นย้ำหากป่วยด้วยอาการทางเดินหายใจ ให้ตรวจ ATK หลีกเลี้ยงใกล้ชิดกลุ่ม 608 สวมหน้ากาก และสังเกตอาการ หากมีอาการมากให้ไปพบแพทย์ สำหรับผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ให้ไปรับบริการฉีดภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป หรือ LAAB ได้ที่ รพ.ศ. รพท. และรพ.รัฐสังกัดอื่น - สอดคล้องกับ รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โพสต์ถึงตัวเลขจำนวนผู้ป่วยอาการหนัก ผู้ป่วยใส่เครื่องช่วยหายใจ และผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นนี้ หมายความว่าขณะนี้ผู้ติดเชื้ออาจสูงถึงวันละสองหรือสามหมื่นคน เตือนช่วงเปิดเทอม ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันควบคุมโรคให้เข้มข้นขึ้น และเร่งไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นตามความจำเป็น</p> <p>3. จัดกิจกรรมฉีด LAAB ให้ผู้สูงอายุ สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการ) - นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ร่วมกับ นพ.นพดล นพคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บ.ทีเอ็ม เนิร์สซิง แคร่ จำกัด ผู้ดำเนินการสถานดูแลผู้สูงอายุ The Parents Nursing Home จัดกิจกรรม "ห่วงใยผู้สูงวัย ห่างไกลโควิด 19 ด้วยภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB)" เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ เข้าถึงข้อมูล และเห็นความสำคัญของการฉีดวัคซีนโควิด 19 โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่เป็นผู้สูงอายุ ลดความเสี่ยง ป้องกันการเจ็บป่วยที่รุนแรงและเสียชีวิต</p> <p>4. วัคซีนโควิด 19 สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (xinhuathai) - สหรัฐฯ ยุติฉีดวัคซีนโควิด 19 ของจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (J&J) เนื่องจากวัคซีนคงเหลือในคลังหมดอายุ สั่งกำจัดการทั้งหมด ส่วนผู้ที่ได้รับวัคซีน J&J ก่อนหน้านี้ ให้รับ mRNA ด้านสายพันธุ์คู่ของโมเดอร์นาหรือไฟเซอร์ 1 โดส หลังฉีดโดสก่อนหน้าอย่างน้อย 2 เดือน</p>	
<p> กัญชา</p>	
<p>ประเด็นสำคัญ</p> <p>1. ชี้แจงปมความเข้าใจผิดเรื่องกัญชาทางการแพทย์และ KPI สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ) - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายกสมาคมแพทย์นิติเวชแห่งประเทศไทย โพสต์ว่า มีการส่งการจาก สสจ.แห่งหนึ่งให้แพทย์ส่งจ่ายกัญชาในผู้ป่วยแบบประคับประคองทุกเคส คล้ายสั่งให้เป็นตัวชี้วัด (KPI) พร้อมแนบข้อมูลไกด์ไลน์การใช้กัญชาทางการแพทย์ของกรมการแพทย์ จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ โดย ปลัด สธ. กล่าวว่า ทราบเรื่องนี้แล้ว เบื้องต้นต้องแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ 1. การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์จากกัญชา มีข้อมูลการศึกษาว่าสามารถใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้จริง โดยในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ป่วยแบบประคับประคอง เนื่องจากช่วยบรรเทาอาการปวดได้ และกัญชาทางการแพทย์ก็มีตำรับจำนวนมากที่มีการศึกษาวิจัยเป็นที่รองรับ และ 2. เรื่อง KPI เป็นการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนเนื่องจากมีการตัดถ้อยคำออกและเหลือเฉพาะบางถ้อยคำไว้ จนเมื่อมีการเผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย ทำให้เข้าใจคลาดเคลื่อนได้</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.สสจ. แห่งหนึ่ง กล่าวว่า น่าเสียดายที่มีการเผยแพร่ข้อมูลไม่หมด และทำให้คนเข้าใจคลาดเคลื่อนเรื่องการใช้กัญชาทางการแพทย์ เนื่องจากข้อมูลจริง ๆ เริ่มจากการประชุมผู้บริหารเกี่ยวกับประเด็นสุขภาพ ซึ่งมีการหารือแนวทางการให้บริการประชาชนให้เข้าถึงสุขภาพทุกกลุ่มวัย ตั้งแต่หญิงตั้งครรภ์ เด็กแรกเกิด วัยรุ่น วัยทำงาน ผู้สูงอายุ ไปจนถึงการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรคมะเร็ง และผู้ป่วยแบบประคับประคอง ซึ่งพบว่าผู้ป่วยประคับประคองกลุ่มหนึ่งที่ติดเตียงอยู่บ้าน และปกติจะมีทีมลงเยี่ยมบ้านอยู่แล้ว จึงเสนอว่าควรให้การดูแลอย่างดีที่สุด</p> <p>2. ขนมนโตเกี่ยวแอบใส่กัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ข่าวสด, amarintv, thainews, kapook, sanook, ejan, เพจโทรกระแส)</p> <p>- สาวโพสต์เล่าอุทาหรณ์ ลูกสาวกินขนมนโตเกี่ยวที่ซื้อจากตลาดบางใหญ่ จ.นนทบุรี กลางคืนซื้อเข้า ICU แพทย์ช่วยไว้ทัน พร้อมแจ้งว่า เด็กเกิดอาการช็อคเฉียบพลันจากแพ้อาหาร สันนิษฐานจากอาการคล้ายคนเสพยาเสพติดกินขนาด คาคาเป็นสารเสพติดกัญชาหรือใบกระท่อม เนื่องจากมีการเปิดเสรีมากขึ้น ทางครอบครัวคาดว่าน่าจะมีกัญชาผสมอยู่ในขนมนโตเกี่ยว จึงอยากรู้ว่าเป็นอุทาหรณ์แก่ผู้ปกครอง สารเสพติดแม้จะใส่ปริมาณน้อยแต่ก็เป็นอันตราย</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>ชี้แจงประเด็นทุจริต ATK และวัคซีนโควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, news1live, thebangkokinsight)</p> <p>- นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นพ.ทรงคุณวุฒิระดับ 11) และโฆษก สธ. ตอบคำถามกรณีเพจแพทย์ชนบท ออกมาโพสต์ ชัดขวางไม่ยอมให้พรรคภูมิใจไทยเข้าร่วมรัฐบาล เพื่อปิดสวิตช์กัญชา ตรวจสอบเรื่องวัคซีน ว่าเรื่องการเมืองต้องปล่อยให้การเมืองจัดการ แต่ที่ต้องสื่อสารคือ มีการกล่าวหาว่ามีการทุจริตเรื่องการจัดหา ATK และการจัดซื้อวัคซีนโควิด 19 ซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของบุคลากรใน สธ. ขอชี้แจง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เรื่องทุจริตวัคซีนโควิด 19 เป็นการกล่าวหาที่เลื่อนลอย ไม่มีมูล ไม่มีหลักฐาน หากเป็นจริงเชื่อว่าจะต้องมีการยื่นฟ้องจนเป็นคดีความไปแล้ว 2. ประสิทธิภาพการจัดหาวัคซีนและให้บริการที่มีการโจมตีว่าล้มเหลว ข้อเท็จจริงคือ ประเทศไทยสามารถให้บริการวัคซีนโควิดได้ครบ 100 ล้านโดสตามเป้าหมายเมื่อ 21 ธ.ค. 64 เร็วกว่ากำหนดเดิม มีอัตราการสูญเสียของผู้ติดเชื้อ ณ ช่วงเวลาที่มีการระบาดใหญ่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่านานาชาติ และไทยยังได้เป็นฐานการผลิตวัคซีนของ AstraZeneca เพื่อเสริมสร้างสร้างความมั่นคงด้านสาธารณสุข การฉีดวัคซีนโควิดของสธ.มีผลวิจัยยืนยันว่า ลดการสูญเสียชีวิตได้กว่า 5 แสนคน 3. ข้อกล่าวหาทุจริตการจัดหา ATK เรื่องนี้ทราบว่ามีปรากฏหลักฐานว่าชมรมแพทย์ชนบทมีความพยายามจะล๊อคสเปกการจัดซื้อ กระทั่งทาง อภ. ต้องยื่นเรื่องกับ ป.ป.ช. ให้ตรวจสอบ 4. การทำงานของบุคลากร สธ. ที่ผ่านมา เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญพาไทยก้าวข้ามวิกฤตโควิด 19 ด้วยความบอบช้ำน้อยมากเมื่อเทียบกับทั่วโลก จนไทยได้รับยกย่องให้เป็นประเทศที่มีค่าความมั่นคงด้านสุขภาพสูงเป็นอันดับ 5 ของโลก และอันดับ 1 ของเอเชีย เป็นหนึ่งในประเทศที่ WHO ยกให้เป็นต้นแบบการรับมือกับโรคระบาด และ 5. บุคลากรของ สธ. ในทุกระดับ ขอยืนยันว่า ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ทำงานอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยกเว้นแต่บางกลุ่ม บางคน ที่ตั้งแก๊ง ตั้งก๊วน มีพฤติกรรมไม่โปร่งใส ไม่ปฏิบัติตามบทบาทการเป็นข้าราชการฝ่าฝืนคำสั่งผู้บังคับบัญชา จัดมือบักคัดค้าน ให้ข้อมูลเท็จ 	
<p>ขอรัฐชุดใหม่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำในแวดวง สธ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน)</p> <p>- นายรัชกี สาริยะ เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ผากให้รัฐบาลชุดใหม่ลดความเหลื่อมล้ำในแวดวงสาธารณสุข ทั้งในส่วนสิทธิสวัสดิการ และค่าตอบแทนต่าง ๆ ของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ทั้งเสนอให้เปิดเวทีให้ทุกสายวิชาชีพได้นำเสนอข้อมูล แล้วปรับปรุงให้ได้เท่าเทียมกัน หรือเป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่ายเพื่อลดปัญหาการเรียกร้องหรือรวมตัวชุมนุม ส่วนการถ่ายโอนภารกิจ สนอ./ รพ.สต. อยากรให้มีการดูแลทั้งบุคลากรที่สมัครใจโอนย้ายไปสังกัดอปท. และที่ยังสังกัด สธ. ให้เสมอภาคกัน และสุดท้ายจัดการเรื่องค่าเสี่ยงภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ขณะนี้ได้เฉพาะแพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ และเภสัชกร แต่วิชาชีพสายงานอื่น ๆ ยังไม่ได้ ทั้ง ๆ ที่ทำงานในพื้นที่เดียวกัน</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า ตนเป็นข้าราชการฝ่ายประจำ ไม่ได้มีอำนาจในการบอกให้รัฐบาลออกนโยบาย แต่มีหน้าที่รับนโยบายจากทางรัฐบาลมาปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จ ดังนั้น หากเป็นนโยบายที่ดี เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ตนก็พร้อมขับเคลื่อนตามแนวทางปฏิบัติ</p>	
<p>สุขภาพจิตประชาชนช่วงเลือกตั้ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ช่วงเลือกตั้ง เมื่อ 15 พ.ค. กรมสุขภาพจิตได้ติดตามสถานการณ์ทางอารมณ์และสุขภาพจิตของประชาชนจากรายงานทางระบบ Mental Health Check In ณ วันที่ 15 พ.ค. พบว่า ประชาชนมีระดับความเครียดเริ่มขยับตัวสูงขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2566 และในระยะสองสัปดาห์ก่อนเลือกตั้ง ระดับความเครียดขยับเพิ่มขึ้น และมีระดับสูงขึ้นเท่าตัวในบางวัน และช่วงการรอฟผลการเลือกตั้งความเครียดสูงขึ้นเช่นกัน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โดยเฉพาะในครอบครัวหรือกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมที่มีสมาชิกหลายกลุ่มวัย อาจมีมุมมองทางการเมืองแตกต่างกัน จึงขอให้ติดตามสื่อด้วยสติ ใช้เวลาแลกเปลี่ยนผลการเลือกตั้งอย่างเหมาะสม ป้องกันความขัดแย้งอันจะนำไปสู่ความรุนแรงทั้งในครอบครัวหรือในสังคม</p>	
<p>โรคคุกคามในที่ทำงาน สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (thaiquote) - นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ และวิศิษฎ์แลสุขภาพตนเองและระวังโรคซึ่งเกิดจากการสัมผัสสิ่งคุกคามในที่ทำงาน เช่น โรคปอดอักเสบในคนที่แข็งแรงดี โรคเมะเร็ง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง เมื่อไปพบแพทย์และไม่นึกถึงว่าอาจเป็นโรคจากการทำงานจะทำให้การวินิจฉัยพลาดไป ซึ่งหากไม่ได้รักษาที่สาเหตุทำให้มีโอกาสกลับมาเป็นอีกได้ ดังนั้น ผู้ใช้แรงงานจะต้องมีการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง งดเหล้า บุหรี่ ลดความเครียด ป้องกันตนเองจากสารเคมีและเสียงดัง ยกของอย่างถูกวิธี และไม่ทำงานหนักจนเกินไป - นพ.เกรียงไกร นามโธสง ผอ.รพ.นพรัตน์ราชธานี สรุปการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานที่มีความเสี่ยงต่อผู้ใช้แรงงาน พบ 3 สาเหตุสำคัญ คือ 1. สภาพการณ์เครื่องจักร อุปกรณ์ไม่ปลอดภัย 2. วิธีการทำงานไม่ปลอดภัย และ 3. พนักงานทำงานด้วยความประมาท ไม่ทำตามกฎระเบียบ</p>	-
<p>สธ. ร่วมฝึกรับมือจากเหตุโจมตีและภัยจากกัมมันตรังสี สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, thaigov) - นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นพ.ทรงคุณวุฒิระดับ 11) และโฆษก สธ. เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Tabletop Exercise: TTX) ภาควิชาอังกฤษ หรือการฝึกซ้อมราชพลักษณ์ เป็นการวางแผนและฝึกซ้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉินและบรรเทาเหตุจากการโจมตีด้วยระเบิดกัมมันตรังสี และภัยจากกัมมันตรังสีหากมีการก่อวินาศกรรมผ่านการจำลองสถานการณ์ ช่วยเสริมสร้างทักษะและประสิทธิภาพการรับมือ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังเกิดเหตุการณ์</p>	-
<p>วันโรคความดันโลหิตสูง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมควบคุมโรค - นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วันที่ 17 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันความดันโลหิตสูงโลก และประชาชนวัดความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอ รู้เลข รู้เสี่ยง เลี่ยงโรคไม่ติดต่อ มุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถวัดความดันโลหิตได้อย่างถูกต้องและทราบค่าความดันโลหิต เพราะโรคความดันโลหิตสูง ถึงแม้จะไม่มีอาการแต่ก็อาจทำให้เกิดโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต โรคหัวใจขาดเลือด โรคไตเรื้อรัง และเสียชีวิตได้ เผยพบประชากรไทย 1 ใน 4 ป่วยเป็นโรคความดันโลหิต แต่มากกว่า 7 ล้านคนที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงและยังไม่ได้มารับการรักษา - นพ.ดิเรก ช้าแป้น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคความดันโลหิตสูงถึงแม้จะไม่มีอาการแต่ต้องรักษาและป้องกันโดยงดทานอาหารรสเค็มหรือมีโซเดียมสูง ออกกำลังกายอย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์ ลดความอ้วน ให้ค่า BMI ไม่เกิน 23 กก.ต่อตร.ม. แต่ถ้าคนที่ความดันสูงมากหรือคนที่ปรับพฤติกรรมแล้วแต่ความดันยังสูงเกินต้องทานยาร่วมด้วย - นพ.กฤษฏา หาญบรรเจิด ผอ.กองโรคไม่ติดต่อ กล่าวว่าเพิ่มเติมว่า กรมควบคุมโรคร่วมกับสมาคมความดันโลหิตสูงโลก จัดการประกวดคลิปวิดีโอโรคความดันโลหิตสูงในหัวข้อ “Measure Your Blood Pressure Accurately, Control It, Live Longer. ความดันสูงเกินไป คุณให้ตี ยืดชีวิตให้ยืนยาว” พร้อมทั้งจัดงานเสวนาวันความดันโลหิตสูงแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลตัวเองเมื่อเป็นโรคความดันโลหิตสูง สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมการแพทย์ - นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า วันที่ 17 พ.ค. ของทุกปี เป็นวันความดันโลหิตสูงโลก สมาพันธ์ความดันโลหิตสูงโลก กำหนดประเด็นการรณรงค์ คือ “Measure Your Blood Pressure Accurately, Control It, Live Longer. ความดันสูงเกินไป คุณให้ตี ยืดชีวิตให้ยืนยาว” มุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถวัดความดันโลหิตได้อย่างถูกต้องและทราบค่าความดันโลหิตของตนเอง สามารถแปลผลความดันโลหิตได้ ตลอดจนการปฏิบัติตนเพื่อดูแลรักษาระดับความดันโลหิตระดับคอลเลสเตอรอล และน้ำหนักตัวให้อยู่ในระดับปกติ - นพ.จินดา โรจนเมธินทร์ ผอ.ราชวิถี กล่าวว่า โรคความดันโลหิตสูงเป็นภัยเงียบ จึงควรหมั่นตรวจวัดความดันโลหิตด้วยตนเอง หรือสถานพยาบาลใกล้บ้านอยู่เสมอ หากท่านเป็นโรคความดันโลหิตสูง ควรได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์ และรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ - นพ.เคย์ เผ่าภูรี หน่วยโรคหัวใจ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ รพ.ราชวิถี แนะนำวิธีการวัดความดันด้วยตนเองที่บ้านง่าย ๆ โดย 1. ไม่ดื่มชา กาแฟ สูบบุหรี่ หรือออกกำลังกายก่อนทำการวัด 30 นาที 2. ก่อนวัดควรถ่ายปัสสาวะให้เรียบร้อย 3. นั่งเก้าอี้โดยให้หลังพิงพนัก เเท้าทั้ง 2 ข้าง วางราบกับพื้น 5 นาที ก่อนวัด 4. วัดในแขนข้างที่ไม่ถนัด หรือข้างที่มีความดันโลหิตสูงกว่า โดยวางแขนให้อยู่ในระดับเดียวกับกับหัวใจ 5. ขณะวัดไม่กำมือ ไม่พูดคุยหรือขยับตัว</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สยบข.ทำประชาพิจารณ์แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ)</p> <p>- นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สยบข. เปิดบ้านทำประชาพิจารณ์แผนปฏิบัติราชการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้อง นำข้อมูลกลับมาปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการดังกล่าวให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ในสาระสำคัญของ การดำเนินการในการพัฒนาองค์กร</p> <p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การดำเนินการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ สยบข. ระยะเวลา 5 ปี จัดทำขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นมา เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และแผนงานโครงการต่าง ๆ ให้เกิดการบูรณาการ เป็นแผนปฏิบัติราชการที่มีทิศทางการทำงานร่วมกับทุกระดับอย่างมีระบบ มุ่งสู่การพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อความเป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านยาและสารเสพติดในทุกมิติ</p>	-
<p>บัตรทองเพิ่มสิทธิรักษาด้วยการสวนหลอดเลือดสมอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติ, ฐานเศรษฐกิจ, hfocus, isaranews)</p> <p>- สปสช. เพิ่มการรักษาผ่านสายสวนหลอดเลือดด้วยวิธี EVT เป็นชุดสิทธิประโยชน์ในระบบบัตรทอง สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันระยะเฉียบพลันที่เข้าเกณฑ์การรักษา ไม่ว่าจะมียาห้ามในการใช้ยาละลายลิ่มเลือดหรือไม่ก็ตาม</p> <p>- นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กล่าวว่า การลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดอุดตันระยะเฉียบพลันเป็นหนึ่งในสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขตั้งเป็นตัวชี้วัดหลัก โดยได้กำหนดแนวทางในการรักษาผู้ป่วยแบบเร่งด่วน (Fast track) ไว้ในโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ</p>	-
<p>ประเด็นเพิ่มจำนวนแพทย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, hfocus)</p> <p>- นพ.ณัฐ ศิริรัตน์บุญขจร สมาชิกสภาพันธ์แพทย์ผู้ปฏิบัติงาน เห็นด้วยตามที่สมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ทำหนังสือถึงแพทยสภาเรื่อง ขอให้แพทยสภาพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรศึกษา หลักเกณฑ์การรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรศึกษา และสถาบันผลิตแพทย์ ที่ระบุว่า ผลิตแพทย์ต้องมีคุณภาพ ขณะที่จำนวนแพทย์ในปัจจุบันมีจำนวนมากพอ ไม่จำเป็นต้องเร่งผลิตเพิ่มอีก แต่คำนึงถึงภาพรวมประเทศไทยมีแพทย์เพียงพอแล้ว เพราะหลายพื้นที่ที่ยังสีแดง ขณะที่การกระจายตัวมีปัญหา ยังเห็นต่างกรณีตำแหน่ง ขรก.จำกัด ทำให้เพิ่มแพทย์ไม่ได้ แท้จริงควรเพิ่มหมอตตามความต้องการของประชาชน เดินหน้าลด ชม.ทำงานจะดีที่สุด เท่า กม.แรงงาน 48 ชม./สัปดาห์ หากรัฐบาลใหม่ รว.สธ.คนใหม่มา จะเตรียมพร้อมข้อมูลเข้าหารือ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, hfocus)</p> <p>- พล.อ.ท.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา กล่าวว่า แพทย์ที่ทำงานใน รพ. ขณะนี้มีอยู่ 5 กระทรวง โดยกระทรวงที่พบปัญหาขาดแคลนแพทย์มากที่สุด คือ สธ. ที่มี รพ. กว่า 900 แห่ง ซึ่งความขาดแคลนต่างกัน ทั้งจำนวนและสาขา เป็นความขาดแคลนในบางสาขา ทำให้ต้องอยู่เวร ทำงานนอกเวลา ที่ห่วยคือปัญหาควมเวรยาวหลายวัน โดยแพทยสภาได้ออกคำแนะนำแล้วว่าการทำงาน 24 ชั่วโมง ควรจะมีโอกาสพักก่อนทำงานในรอบต่อไป ซึ่งประเทศไทยยังไม่มีเกณฑ์นี้ ดังนั้น ต้องแก้ไขเรื่องยังไม่มีเกณฑ์กำหนด ต้องเพิ่มจำนวนแพทย์ให้เพียงพอ เกิดมาตรฐานการทำงาน แพทย์ได้พัก แต่ไม่กระทบบริการประชาชน</p>	-
<p>ขอรัฐชุดใหม่พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, mcot, hfocus, facebook)</p> <p>- นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ประธานชมรมแพทย์ชนบท ออกแถลงการณ์ ชมรมแพทย์ชนบทเรียกร้องให้ ส.ส.และส.ว. เคารพมติมหาชน อยากเห็นรัฐบาลใหม่โดยเร็ว เพื่อรัฐบาลรักษาการณ์ปฏิบัติหน้าที่สั้นที่สุด มองไปข้างหน้า พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแบบมีคุณภาพ ไม่แออัด คนเข้าถึงบริการได้จริง และยังคงเน้นย้ำเรื่องความเป็นธรรมให้ตัวเอง เหตุย้ายออกจาก รพ.จะนะ แนนอน แต่เป็นการทำเพื่อบรรทัดฐาน</p>	-
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (pptvhd36)</p> <p>- รพ.ราชวิถี ชี้แจงกรณีที่มีผู้ส่งต่อข้อความว่า อากาศร้อนเซ่นเซอร์ในสมองทำงานผิดปกติ ทำให้เพิ่มอุณหภูมิในลำไส้ และลำไส้ดูดซึมเชื้อโรคเข้าสู่กระแสเลือด ว่า จากข้อมูลตามข้อความดังกล่าวไม่มีเหตุผลที่เป็นไปได้ตามทฤษฎีทางการแพทย์ อาการดังที่ข้อความกล่าวถึงไม่มีความสัมพันธ์กันทางสรีรวิทยาหรือพยาธิวิทยาใด ๆ เลย และมีข้อมูลที่คลาดเคลื่อน เช่น กลไกการเพิ่มอุณหภูมิของลำไส้ไม่เคยพบการรายงานที่เกิดการมีอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วทำให้ลำไส้ดูดซึมเชื้อโรคได้ ดังนั้น ขอประชาชนอย่าเชื่อ อย่าแชร์</p>	-